



ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ จึงวางแนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การดำเนินการยกระดับและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่เป็นปัจจุบันในระดับประเทศ คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของคณะพยาบาลศาสตร์และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ในคราวประชุมสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

๑. ให้ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

๒. สนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายคนทำงานมีสุขภาพดี ทำงานภายในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจากการทำงาน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปีอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓/ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาณี แก้วธรรมานุกุล)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์